

NEWS LETTER

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา



Merchant Marine Training Centre

ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 2561

เรื่องราวข่าวสารในฉบับ

ประชุม / สัมมนา “การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาหลักสูตร จาก สกอ.

พ.1

สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

พ.2

- Q&A ถามตอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา
- แฉดวง ISO 9001 : 2015

พ.2



Congratulations

เสร็จสิ้นกันไปแล้วสำหรับการคัดเลือกเข้าเป็น นดร. ประจำปีการศึกษา 2561 มศ. ขอแสดงความยินดีกับ นดร. ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อได้ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย



แต่ละด่านผ่านได้สมใจคิด
ได้เป็นศิษย์เดินเรือทั้งหมื่นได้
คือด่านแรกยินดีผู้มีชัย
ทะเลกว้างทางไกลรอให้เดิน.

- โชคชัย บัณฑิต -

การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณา ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา



เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี ให้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดย ว่าที่ร้อยโท นที ศรีมะเกล้า และนางสาวอารีรัตน์ จุ้ยยก เป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

การสัมมนาดังกล่าว เป็นการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษา ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) ซึ่งจากเดิม หลังเล่มหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาผ่านการเห็นชอบจากสถาบัน สถาบันอุดมศึกษา จะต้องส่งเล่มหลักสูตรให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับรองหลักสูตร ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงแจ้งรายชื่อหลักสูตรต่าง ๆ ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณารับรองคุณสมบัติผู้สำเร็จการศึกษาและกำหนดอัตราเงินเดือนต่อไป

สาระความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

ใกล้เข้ามาแล้ว กับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ของศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี ซึ่งจะเริ่มประเมินในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 นี้

ฉบับนี้ กลุ่มมาตรฐานการศึกษา จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” มาบอกเล่าสู่กันฟัง

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) เป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือปฏิบัติตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบผลงาน หากจุดเด่นจุดที่ต้องปรับปรุงและร่วมกันปรับปรุงผลงานนั้น ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ (ที่มา <http://www.onesqa.or.th>)

โดยในการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี จะใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนด ทั้งระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน โดยระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ

ได้แก่ (1) การกำกับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) อาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในระดับสถาบัน จะประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การบริการวิชาการ (4) การทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม (5) การบริหารจัดการ

ซึ่งกลุ่มมาตรฐานการศึกษา จะเริ่มรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม 2561

“การประเมินที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ ซึ่งหมายถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสังคม ว่าสถานศึกษาที่บุตรหลานของท่านกำลังศึกษาอยู่มีคุณภาพและมาตรฐาน”



www.mmtc.ac.th
สแกนเพื่อติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

Q&A

ทำไมต้องทำวิจัย....

การวิจัย คือ “การเขย่าไว้ ไม่ให้นอนกัน” การคิดอะไรเหมือนเดิมๆ จะไม่ก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสิ่งใดเลย ดังนั้น ต้องเขย่าไว้เรื่อยๆ อย่าให้วิชาความรู้ที่มีอยู่เดิมตกตะกอนนอนกันลงไปข้างล่าง หมั่นเติมองค์ความรู้ใหม่และเขย่าองค์ความรู้เดิมอยู่เสมอผสมคละเคล้าให้เข้ากันจนได้ที่ เพื่อจะได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่ลูกศิษย์ของพวกเราต่อไป

ที่มา: รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ

แฉดวง:

ISO 9001 : 2015

ศูนย์ควบคุมเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ (DCC) กลุ่มมาตรฐานการศึกษา ได้ร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ดำเนินการนำไฟล์เอกสารสารสนเทศแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 เข้าสู่ระบบ เพื่อให้หน่วยงานภายในจะได้นำไปใช้งานได้ ประกอบด้วย ระเบียบปฏิบัติงาน (QP) บันทึกคุณภาพ (FORM) บนระบบสารสนเทศของศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี โดยบุคลากรผู้ได้รับสิทธิ์เข้าใช้ระบบเอกสารสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 522, 523

ก้าวข้ามขีดจำกัด

**“เมื่อจะทำงาน อย่าหยาบยกเอาความขาดแคลนเป็นข้ออ้าง
จงทำงานท่ามกลางความขาดแคลนให้บรรลุผล
จงทำด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์”**

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2518
(จากหนังสือ 108 มงคลพระบรมราโชวาท)

